

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๕๑๑



ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๓๑๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๔
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดนครพนมได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมในการสรรหา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรง
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และรวบรวมจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า เนื่องจากกำหนดวันส่งเอกสารผลงานที่ประสบ
ความสำเร็จและวิสัยทัศน์ตามประกาศดังกล่าว เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การจัดส่งเอกสาร
ผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรา ๑๙๓/๘
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้เข้ารับการสรรหาสามารถส่งเอกสารดังกล่าว ให้สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้ถึงวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมเอกสารผู้เข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ฤทธิกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๖๓๓ ต่อ ๑๒

ณ. เรียบร้อย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๔.๒/ว พศ



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
เลขทะเบียน 03811 วันที่ 09 พ.ค. 2561
 ผ.บ.ท. ก.บ.ต. ก.บ.ภ. ก.บ.ส. ก.บ.ก.

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดวันส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมในการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมในการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมในการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามที่คณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมในการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้เข้ารับการสรรหาตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจะรวบรวมเอกสารดังกล่าว ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากกำหนดวันส่งเอกสารผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์ตามประกาศดังกล่าว เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การจัดส่งเอกสารผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรา ๑๔๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้เข้ารับการสรรหาจึงสามารถส่งเอกสารดังกล่าว ให้สำนักงานส่งเสริม

/ การปกครอง ...

การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้ถึงวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมเอกสารของผู้เข้ารับการศึกษาภาคความเหมาะสมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหา

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๔